

Số: 181 /BC-HĐND

Nha Trang, ngày 13 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO
tình hình hoạt động của Ban pháp chế năm 2018

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2018, Ban Pháp chế HĐND thành phố báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 như sau:

1- Kết quả thực hiện

Đã thực hiện thẩm tra các báo cáo của UBND thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố về công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, các lĩnh vực an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trình HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ.

Tham gia đoàn khảo sát của Thường trực HĐND về các đề nghị đầu tư xây dựng cơ bản tại các địa phương, để xem xét đưa vào danh mục nghị quyết các công trình dự kiến đầu tư năm 2019 của HĐND thành phố; khảo sát tại xã Vĩnh Lương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Trung chuẩn bị cho giám sát chuyên đề của HĐND thành phố “về công tác quản lý quỹ đất và việc cấp đất tái định cư tại các dự án trên địa bàn thành phố Nha Trang”.

Tham gia các đoàn giám sát của Thường trực HĐND về công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; rà soát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XI và các nội dung kết luận kỳ họp.

Tham gia các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân về công tác quản lý quỹ đất và cấp đất tái định cư; công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Tham gia hoạt động giám sát của Thường trực HĐND Tỉnh về “tình hình hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết năm 2017” tại một số xã, phường thuộc thành phố Nha Trang.

Giám sát chuyên đề công tác xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 tại Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Đội thanh niên xung kích thành phố, UBND phường Lộc Thọ. Qua giám sát, nhận thấy nhiều cơ quan, thủ trưởng đơn vị không quan tâm công tác xử lý tang vật; nguyên nhân là công tác định giá tài sản và công tác xác minh, thẩm tra tang vật, phương tiện vi phạm là xe máy kéo dài, nhiều trường hợp không xác định được, không đáp ứng yêu cầu xử lý tang vật vi phạm quá thời hạn tạm giữ dẫn đến tình trạng kho bãi chứa tang vật, phương tiện vi phạm quá tải. Ban Pháp chế đã kiến nghị UBND thành phố, Công an thành phố khắc phục những tồn tại trên.

2- Đánh giá chung

Trong năm 2018, được sự hỗ trợ của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND và các cơ quan liên quan, Ban Pháp chế đã hoàn thành các nhiệm vụ theo luật định.

Công tác giám sát của Ban còn hạn chế, chưa thực hiện giám sát toàn diện những vấn đề mà cử tri, đại biểu quan tâm. Nguyên nhân chính là do hầu hết thành viên Ban Pháp chế là kiêm nhiệm nên việc bố trí thời gian cho hoạt động giám sát gặp khó khăn. Đề nghị các thành viên Ban cần khắc phục trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- HĐND TP;
- Lưu.

TM. BAN PHÁP CHẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Ái Liên